

Số: 1504/BC-SLĐTBXH

Đắk Nông, ngày 15 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Tình hình người lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2020**  
**làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông**

-----

Thực hiện Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông báo cáo tình hình người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp và nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06 tháng đầu năm 2020 như sau:

**I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI**

**1. Tình hình chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc chấp thuận đăng ký và thay đổi nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2020 cho 04 đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài, trong đó đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài gồm 08 vị trí việc làm với số lượng 15 người lao động nước ngoài đăng ký sử dụng mới vào làm việc.

**2. Tình hình cấp giấy phép lao động, xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động**

Trong 06 tháng đầu năm 2020 thực hiện việc quản lý cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài đúng quy định của pháp luật. Cụ thể về tình hình cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài trong 06 tháng đầu năm 2020 đã cấp 06 giấy phép lao động, trong đó cấp mới 03 giấy phép lao động và cấp lại 03 giấy phép lao động, xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 01 người nước ngoài.

### **3. Công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông** (kèm theo bảng tổng hợp báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2020)

#### **3.1. Kết quả đạt được**

Được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và sự phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt được kết quả như sau:

##### **3.1.1. Về công tác quản lý lao động người nước ngoài**

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 16 tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng người lao động nước ngoài với tổng số 77 người, trong đó; 44 người đã qua làm việc, còn lại 33 người lao động nước ngoài chưa qua làm việc, trong đó:

- Theo Quốc tịch: 01 người Malaysia; 14 người Hàn Quốc; 10 người Ấn độ; 03 người Đài Loan (Trung Quốc); 01 người Úc; 01 người Nepal; 01 người Canada; 01 người Philippines; 01 người Thụy Sĩ; 01 người Nga ; 43 người Trung Quốc.

- Theo giới tính:

+ Nam: 72 người; Nữ: 05 người.

Tình hình cấp giấy phép lao động có 55 người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, 14 người nước ngoài (miễn cấp) không thuộc diện cấp giấy phép lao động còn lại 08 người chưa cấp giấy phép lao động.

- Theo trình độ chuyên môn, kỹ thuật:

Nhà quản lý: 07 người, Giám đốc điều hành: 08 người, chuyên gia, kỹ sư, phiên dịch: 55 người, Lao động kỹ thuật: 07 người.

Tình hình quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại các đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói chung được quản lý tốt, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tuyển, sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện việc quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài.

##### **3.1.2. Về công tác tuyên truyền**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, cụ thể: Công an tỉnh Đắk Nông, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông nắm bắt, quản lý, theo dõi tình hình người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa

bàn tỉnh. Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quy định pháp luật liên quan đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các đơn vị sử dụng người lao động nước ngoài và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

### **3.1.3. Về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông không tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra, giám sát về quản lý tình hình người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, chỉ phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

### **3.1.4. Về tình hình quản lý người nước ngoài tại các đơn vị, doanh nghiệp và nhà thầu có sử dụng lao động người nước ngoài**

Nhìn chung các tổ chức, doanh nghiệp và nhà thầu có sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều nghiêm túc thực hiện đúng các quy định pháp luật về tuyển, sử dụng và quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khi có người nước ngoài đến làm việc, các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đã thường xuyên kịp thời, chủ động đăng ký lưu trú, tạm trú, làm thủ tục cấp, cấp lại, xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Cập nhật danh sách, tổng hợp báo cáo số lao động là người nước ngoài biến động hàng tháng cho các cơ quan liên quan như: Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,..v.v..

### **3.1.5. Tình hình an ninh trật tự tại các tổ chức, doanh nghiệp và nhà thầu**

Tình hình an ninh trật tự tại các doanh nghiệp, tổ chức và nhà thầu có sử dụng lao động người nước ngoài nhìn chung tương đối ổn định, chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến đình công, biểu tình.

## **3.2. Tồn tại khó khăn, nguyên nhân**

### **3.2.1. Tồn tại, khó khăn**

Ngoài kết quả đã đạt được, công tác quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng gặp một số khó khăn như sau:

+ Một số doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân tỉnh về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm: Vị trí công việc, chức danh công việc, số lượng, địa điểm làm việc, hình thức làm việc, thời gian

làm việc và thời gian kết thúc; hoặc có báo cáo nhưng còn chậm không đúng thời gian quy định.

+ Chưa thực hiện báo cáo tình hình quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài cho cơ quan lao động địa phương; chưa thường xuyên báo cáo tình hình biến động, tăng, giảm, đi, đến lao động tại doanh nghiệp.

+ Làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài khi người nước ngoài đã vào Việt Nam làm việc.

+ Tổ chức, doanh nghiệp và các nhà thầu có cán bộ chuyên trách nhưng đều chưa được đào tạo sâu về công tác quản lý lao động.

+ Công tác báo cáo của các nhà thầu với chủ đầu tư và với cơ quan quản lý nhà nước về lao động chưa kịp thời mặc dù đã được quy định rất cụ thể về thời gian báo cáo.

### **3.2.2. Nguyên nhân**

- Số lao động là người nước ngoài tại một số đơn vị thường xuyên biến động gây khó khăn cho công tác quản lý người lao động nước ngoài.

- Cán bộ làm các thủ tục quản lý lao động chủ yếu là phiên dịch, phải kiêm nhiệm nhiều việc khác nên hiểu biết pháp luật Việt Nam còn hạn chế nhất là về quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài; một số doanh nghiệp phía đối tác Việt Nam khi ký hợp đồng với phía đối tác nước ngoài chưa cung cấp các văn bản quy định liên quan về sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho người nước ngoài, để đối tác thực hiện.

## **II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Giải pháp để quản lý người lao động nước ngoài**

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát thường xuyên việc quản lý sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp và nhà thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu có sử dụng lao động người nước ngoài về pháp luật lao động và quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chế độ báo cáo theo thời gian đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài thực hiện các quy định về tuyển, sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Hướng dẫn cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, phối hợp cơ quan liên quan thực hiện quản lý cư trú của người nước ngoài cấp, gia hạn thẻ thường trú, tạm trú...

Phối hợp các cơ quan chức năng đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu thực hiện tốt việc quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức,

doanh nghiệp và các dự án, đặc biệt làm các thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động trước khi sang làm việc...; thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Phát hiện sai phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

## **2. Kiến nghị**

Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu và các dự án sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thường xuyên quán triệt các đơn vị, cán bộ công nhân kỹ thuật chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, kính đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) xem xét, tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

### ***Nơi nhận:***

- Bộ LĐTBXH (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, PGĐ (Đ/c Đoàn);
- Lưu VT, LĐVL&GDNN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tiên Đoàn**